

**NĂM MỚI, HY VỌNG MỚI
KIỀU MỸ DUYÊN**



Ước mơ mùa Xuân làm chủ một căn nhà. Năm mới, hy vọng mới.

Kinh tế suy thoái, nhiều triệu phú trở thành tay trắng, nhiều người với hai bàn tay trắng trở thành triệu phú. Trong lịch sử của các nước tư bản đã chứng minh điều này. Người Việt tị nạn sang Hoa Kỳ, có nhiều người với hai bàn tay trắng mà không bao lâu trở thành triệu phú, có nhà để ở, có nhà cho thuê, có chung cư, khu phố thương mại cho thuê. Vì sao mà họ được như vậy?

Khi bỏ quê hương ra đi tìm sự sống, tìm tương lai cho con cháu của mình, đến xứ lạ quê người, mọi sự trông vào hai bàn tay và khối óc của mình, học, làm việc, vừa

học vừa làm việc để nuôi mình, gia đình mình, dành dụm gửi tiền giúp cho ông bà cha mẹ, anh em của mình. Ngày xưa, Mỹ và Việt Nam chưa có bang giao, thì gửi tiền qua Pháp, Canada để chuyển về Việt Nam.

Bao nhiêu đồng hương vượt biên bằng ghe, thuyền hoặc bằng đường bộ đến Miên, Thái, Lào rồi định cư ở các quốc gia khác trên thế giới rồi bắt đầu học và làm ăn, người Việt tận tụy, làm việc không ngừng nghỉ, không nghỉ cuối tuần, ngày lễ cũng làm việc. Người Việt mở chợ, tiệm ăn, tiệm giặt ủi, làm nông trại, việc gì cũng làm, vừa làm vừa đi học. Cũng nhờ sự giúp đỡ của người Mỹ, người Việt tiến rất nhanh, nhanh hơn các quốc gia khác, và giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều. Người định cư trước giúp người đến sau và người đến sau cũng tận tụy, chịu khó làm việc cho nên có đời sống vững vàng rất nhanh.

Trong những ngày sắp tới dù kinh tế có suy thoái, có lạm phát, đồng tiền mất giá, người Việt vẫn sống bình yên, bởi vì người Việt biết tiết kiệm, dành dụm khi hữu sự là có tiền không phải lo lắng nhiều, không phải mất nhà, mất cửa vì không có tiền trả cho nhà băng.



Hạnh phúc và hãnh diện làm chủ ngôi nhà của mình.

Kinh tế suy thoái thì mình làm sao để không mất nhà? Tiết kiệm, đừng tiêu xài nhiều, đừng dùng thẻ tín dụng nhiều, vì thẻ tín dụng phải trả tiền lời nhiều lắm, đừng mua xe đắt tiền, đừng thiếu tiền xe thì tốt hơn. Những gì không cần thiết thì không nên mua sắm, nhà nếu có sân sau rộng thì trồng đủ thứ loại rau để ăn ngày này qua ngày kia khỏi phải mua. Trồng cây trái sau vườn để ăn trái cây quanh năm suốt tháng khỏi phải mua. Đi chợ khi cần thiết và mua những thứ gì cần cho gia đình, đừng thấy rẻ mà mua không cần dùng cũng phải năn nỉ người này, người kia mà cho.

Tiết kiệm cần thiết cho tất cả mọi người, chịu khó nấu ăn ở nhà, vừa đỡ tốn, vừa tinh khiết, không phải ăn bột ngọt, bột nêm nhiều, hại cho sức khỏe, đỡ tốn thì giờ ngồi đợi bồi đem thức ăn đến.

Đừng đổi xe thường xuyên, mỗi lần đổi xe phải tốn kém. Tỷ phú, triệu phú đâu có đi xe đắt tiền. Tỷ phú, triệu phú đi xe không đắt tiền, không ai nói người đó nghèo.

Giàu hay nghèo đâu có nhìn vào chiếc xe hay cái bóp mang trên vai. Nhà cao cửa rộng khi già phải lau chùi, quét dọn mệt lắm, nhất là dịch cúm không dám cho ai đến nhà, mình phải tự làm lấy thì vất vả cho chủ nhà quá!



Ngôi nhà mơ ước

Sống làm sao đừng mang nợ nhiều, đừng thiếu nợ thì tốt hơn. Nợ càng nhiều càng đau đầu, nợ nhiều chỉ làm giàu cho nhà băng, hoặc làm giàu cho người giàu. Ở Mỹ có câu người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo ra, không ai muốn mình nghèo.

Khi vượt biên bằng đường rừng hay vượt biên bằng ghe, người nào cũng tự nguyện với lòng mình nếu thành công, nghĩa là còn mạng của mình thì nhất định con cháu phải giàu, thành danh ở xứ người, phải nói lên tiếng nói của người không có tiếng nói, đang bị đàn áp ở Việt Nam và nhất định phải tranh đấu cho Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền và bảo toàn lãnh thổ, lãnh hải. Liều chết để vượt biên thì nhất định phải thành công ở xứ người. Người già kỳ vọng vào người trẻ, người trẻ phải thành công hơn người già.



Chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý.

Mùa Xuân sắp đến, chúng tôi hy vọng những người trẻ Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới thành công về mọi mặt, tài chánh, công danh, sự nghiệp. Xuân mới, hy vọng mới, nhà nhà an vui, bình yên, hạnh phúc trong công việc hàng ngày. Yêu người, yêu đời mà sống, sống vui, sống khỏe mạnh, lạc quan.



Chúc quý đồng hương mua được ngôi nhà mơ ước trong năm mới.

Chúc quý đồng hương chưa có nhà sẽ có nhà trong năm mới. Người nào cũng có ước mơ trong đời, nếu năm rồi chưa thực hiện được giấc mơ đẹp nhất của mình thì năm nay sẽ thực hiện được.

Ông bà mình thường nói tận nhân lực mới tri thiên mệnh. Mình làm việc với tất cả khả năng của mình, việc thành bại mong vào Đấng Tối Cao. Nếu mình làm việc lành thì Trời không bao giờ phụ người có thiện tâm. Người hại người chứ Trời không bao giờ hại ai.

Làm việc tận lực, tiết kiệm, đừng xài cho mình quá nhiều, dư tiền dành dụm để đầu tư sinh lợi và dành một số tiền nào đó để giúp người nghèo khổ cần sự giúp đỡ của người khác thì thế nào cũng thành công trong cuộc sống hàng ngày.

Mong mọi người sẽ gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.

Mong lắm thay.

Orange County, 1/2024
KIỀU MỸ DUYÊN
(kieumyduyen1@yahoo.com)